

KIẾN XƯƠNG

Phát triển cụm công nghiệp, làng nghề

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thời gian qua, Kiến Xương đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp (CCN), làng nghề, tạo đà cho công nghiệp phát triển.



Số lượng doanh nghiệp dệt may chiếm 50% tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn huyện.

Kiến Xương hiện đã quy hoạch 7 CCN, trong đó 3 CCN mới được phê duyệt thành lập, 2 CCN được điều chỉnh, mở rộng. Nhờ thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư nên đã có 14 dự án đầu tư vào các CCN, hoạt động

sản xuất, kinh doanh tương đối ổn định. Tại 3 CCN: Vũ Quý, Vũ Ninh, Thanh Tân, các dự án đều sản xuất, kinh doanh hiệu quả, trong đó đã thu hút được một số dự án lớn như nhà máy công nghệ cao của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng

thể thao tại CCN Vũ Ninh với tổng mức đầu tư 410 tỷ đồng đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho gần 11.000 lao động. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, những năm qua, huyện thường xuyên quan tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động đề xuất

xuất khẩu Việt Thái có 3 nhà máy thu hút trên 2.100 lao động, 100% sản phẩm xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc... Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh nguồn lao động ngày càng lớn, một số doanh nghiệp trong các CCN đã có nhiều giải pháp giảm chi phí đi lại, ăn ở cho công nhân, tạo nguồn lực cho công ty. Điển hình như Công ty TNHH May Sơn Hà với chiến lược đẩy mạnh công suất lao động, mở rộng quy mô nhà máy đã không chỉ ứng dụng các thiết bị hiện đại vào sản xuất mà còn mở thêm các xí nghiệp tại các xã vùng xa của huyện như Quang Minh, Quốc Tuấn, Bình Định, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động của các xã.

Đến nay, Kiến Xương có 208 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho gần 11.000 lao động. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, những năm qua, huyện thường xuyên quan tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động đề xuất

các chủ trương, chính sách hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư; quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao phẩm chất, đạo đức công vụ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp; thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công huyện, giảm tối đa các thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết cho doanh nghiệp. Ngoài ra, huyện còn tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản... để doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Kiến Xương còn chú trọng duy trì, phát triển nghề và làng nghề truyền thống, du nhập nghề mới. Toàn huyện hiện có 37/40 làng nghề được cấp bằng công nhận lại và cấp mới, trong đó 32/40 làng nghề giữ vững 3 tiêu chí về số hộ làm nghề đạt trên 30%, số lao động làm nghề đạt trên 50%, giá trị sản xuất từ nghề chiếm từ 50% trở lên. Một số nghề truyền thống như chạm bạc Đông Xám, mây tre đan, thêu len, đồ gỗ mỹ nghệ, dệt gấm coi, lười cầu được duy trì và phát triển ổn định. Sự phát triển của làng nghề đã góp phần làm tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. Năm

2015, giá trị sản xuất công nghiệp trong làng nghề đạt 1.033,5 tỷ đồng, chiếm 43,4% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. Năm 2016 có 13.000 hộ tham gia nghề, giá trị sản xuất từ nghề đạt 1.235 tỷ đồng, tăng 126,1% so với năm 2015. Năm 2017 xuất hiện thêm một số nghề mới như sản xuất hương đốt xuất khẩu, dệt chân bông, đóng bóng xuất khẩu, làm đồ chơi xuất khẩu ở Bình Thanh, Thượng Hiến, cắt, đóng gói giấy ăn ở Minh Hưng, sản xuất bia carton từ phế liệu ở Quốc Tuấn đã đưa tổng giá trị sản xuất trong làng nghề ước đạt 1.421,1 tỷ đồng.

Hiện nay, Kiến Xương đã có 2 nhà đầu tư đang tìm hiểu nghiên cứu đầu tư vào xây dựng hạ tầng CCN trên địa bàn huyện. Đây cũng là triển vọng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo đánh giá của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, ngoài cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, huyện cũng cần có những cơ chế riêng để thu hút nhà đầu tư về địa bàn, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù cho các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng CCN. Có như thế mới có thể cạnh tranh được với các địa bàn khác về thu hút nhà đầu tư, tạo đà cho công nghiệp cất cánh.

THU THỦY

Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu giày dép

(vtv.vn) Với hơn 1 tỷ đôi giày dép xuất khẩu trong năm 2017, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong nhóm 10 nước xuất khẩu giày dép lớn nhất thế giới, sau Trung Quốc.

Theo Tạp chí World Footwear Magazine, với lượng xuất khẩu hơn 1 tỷ đôi giày dép trong năm qua, Việt Nam đang chiếm 7,4% thị phần của ngành hàng này trên thế giới.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong năm 2017 có 863 doanh nghiệp thuộc tất cả loại hình kinh tế của Việt Nam xuất khẩu giày dép các loại ra thị trường thế giới. Hoa Kỳ trong nhiều năm luôn là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu giày dép của Việt Nam.



Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

(vtv.vn) Thông tin này nằm trong quyết định mới nhất về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội năm 2018 tại Ngân hàng Chính sách xã hội vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 4/4.

Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm. Đối tượng được vay vốn gồm: người có công với cách mạng; người có thu nhập thấp; hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức.

Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Các đối tượng trên được vay tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.



Doanh nghiệp Việt Nam nộp thuế thay Google, Facebook hơn 120 tỷ đồng

(vtv.vn) Hơn 120 tỷ đồng là số tiền các doanh nghiệp Việt Nam nộp thuế thay cho Google, Facebook trong hai năm 2016, 2017.

Thông tin trên được đại diện Bộ Tài chính đưa ra tại buổi cho ý kiến về dự thảo Luật An ninh mạng của hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Cụ thể, trong năm 2016, các công ty trong nước nộp thuế thay Google, Facebook gần 46,9 tỷ đồng và trong 9 tháng của năm 2017 số tiền thuế thu về khoảng 73,2 tỷ đồng.

Do Google và Facebook hiện chưa có đại diện chính thức tại Việt Nam nên cơ quan thuế mới quản lý thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh từ đối tác, đại lý quảng cáo hoặc các doanh nghiệp mua dịch vụ trực tiếp từ hai "ông lớn" công nghệ này.

THU HIỀN

ĐÔNG HƯNG

Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời gian qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" trên địa bàn huyện Đông Hưng đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, Hội Nông dân huyện chỉ đạo hội nông dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình hội viên, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. 100% chỉ hội nông dân tổ chức cho hội viên đăng ký phần đầu đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp; chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những cách làm hay, những mô hình kinh tế hiệu quả. Năm 2017, các cấp hội nông dân trong huyện đã tích cực vận động hội viên mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi, chuyển đổi những vùng đất úng, trồng cây lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với các loại cây, con có giá trị kinh tế cao như: thanh

long, cam, ổi; nuôi ếch, chạch, tôm, cua đồng, các loại cá... Ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Nhằm giúp hội viên kiến thức chăm sóc cây trồng, vật nuôi, có vốn đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, các cấp hội chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tổ chức 450 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 51.000 lượt hội viên. Hội Nông dân huyện hướng dẫn Hội Nông dân xã Phú Châu thực hiện

dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi thủy sản với tổng vốn vay 300 triệu đồng, cho 12 hộ vay trong 2 năm. Các cấp hội trong toàn huyện tiếp tục đứng lên tin cậy với các ngân hàng cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tổng vốn vay đến nay gần 380 tỷ đồng, cho hơn 10.000 lượt hội viên vay. Các cấp hội viên về sửa chữa máy sản xuất nông nghiệp, học nghề chăn nuôi, sản xuất rau an toàn. Các cấp hội phối hợp với các xưởng sản xuất, doanh nghiệp tư vấn, giúp đỡ hơn 1.100 hội viên, con em hội viên học nghề tiểu thủ công nghiệp... qua đó tạo thêm nhiều việc làm, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống gia đình cho hội viên.

Nguồn vốn vay được nông dân sử dụng đúng mục đích, đầu tư chăn nuôi, mua máy móc, phương tiện sản xuất... tạo hiệu quả rõ rệt. Ngoài ra, các cấp hội còn ký kết với các công ty phân bón cung ứng cho nông dân 500 tấn giúp hội viên chăm sóc cây trồng kịp thời, cho năng suất cao. Hội Nông dân huyện phối hợp với đơn vị liên quan mở 8 lớp dạy nghề cho 600 lượt hội viên về sửa chữa máy sản xuất nông nghiệp, học nghề chăn nuôi, sản xuất rau an toàn. Các cấp hội phối hợp với các xưởng sản xuất, doanh nghiệp tư vấn, giúp đỡ hơn 1.100 hội viên, con em hội viên học nghề tiểu thủ công nghiệp... qua đó tạo thêm nhiều việc làm, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống gia đình cho hội viên.

Có vốn, kiến thức trong tay, hội viên nông dân huyện Đông Hưng tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thể mạnh trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật

nuôi, nâng cao tỷ trọng sản phẩm hàng hóa trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ đạt hiệu quả cao, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Điển hình như: gia đình hội viên Nguyễn Văn Xuất, thôn Long Bối Đông (xã Đông Hợp) cấy 2,5ha lúa theo phương thức mạ khay cấy máy, mỗi vụ thu lãi 40 triệu đồng; Hội Nông dân xã Phú Lương với mô hình cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên tiết kiệm chi phí đầu vào cho năng suất cao, được nhân rộng ra toàn huyện; ông Nguyễn Văn Ánh (xã Đông Đông), ông Tô Văn Bộ (xã Đông Hoàng) với mô hình nuôi cá trắm đen, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng; mô hình trồng hoa, ươm cây giống của nông dân xã Hồng Việt, trồng rau vụ đông của nông dân xã An Châu; làm cơ khí, chạm chọt ở Mè Linh; may chiu ở Đông Giang... Ông Khương Văn Hiếu (xã Hoa Lu) cho biết: Hướng ứng phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi thành công 10.000m²



Nghề làm chạm chọt ở xã Mè Linh (Đông Hưng) tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông nhân của địa phương.

AN KHÊ

Sản xuất tập trung lúa tẻ Nhật

Vu xuân năm 2018, xã An Khê (Quỳnh Phụ) triển khai mô hình sản xuất tập trung lúa tẻ Nhật J.02. Đến nay, nhờ sự vào cuộc của chính quyền, đoàn thể cùng sự hưởng ứng của nông dân, mô hình đang hé mở những tín hiệu tích cực.

Nhìn màu xanh non tươi tốt của lúa xuân trên cánh đồng Bà Và, thôn Lộng Khê 3 không ai nghĩ chỉ mới vụ trước đây là một trong những địa bàn sản xuất nông nghiệp kém nhất xã. Địa bàn nằm giáp huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), xa khu dân cư, đường sá đi lại khó khăn, ruộng gần đây nên hoa màu thường xuyên bị chuột cắn phá... nhiều nông dân nảy sinh tư tưởng bỏ ruộng. Mô hình sản xuất tập trung lúa tẻ Nhật tuy là vụ

đầu áp dụng nhưng đã như một liều thuốc lấy lại sinh khí cho đồng đất và nông dân địa phương. Bà Trần Thị Thủy, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Lộng Khê 3 cho biết: Ngay khi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong xã triển khai mô hình sản xuất mới có hỗ trợ, bao tiêu sản phẩm, nông dân thôn Lộng Khê 3 rất phấn khởi và tích cực hưởng ứng. Toàn bộ diện tích 2,5ha lúa tẻ Nhật được cấy tập trung với sự tham gia của 28 hộ dân, trong đó có nhiều hội viên Chi hội Phụ nữ thôn như chị Nguyễn Thị Lam cấy gần 2 mẫu, chị Phan Thị Ngoan cấy 5 sào... Đến nay, toàn bộ diện tích lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh tập trung.

Tại khu vực cánh đồng thuộc thôn Lộng Khê 4, bà Lê Thị Nụ đang bắt ốc bươu vàng bảo vệ lúa xuân. Dù là vụ đầu tiên bà Nụ cùng 32 hộ dân trong thôn tham gia mô hình sản xuất tập trung lúa tẻ Nhật với 3,55ha, tuy nhiên ai cũng tin tưởng vào thành quả. Bà Nụ hồ hởi chia sẻ: Cánh đồng này là vùng úng trũng, canh tác kém hiệu quả, nhiều vụ xã phải vận động nông dân cấy để bảo đảm diện tích. Vụ xuân này, nhờ mô hình sản xuất mới của xã, gia đình tôi canh tác 1,7 mẫu lúa, ngoài 9 sào lúa Nhật J.02 còn lại là các giống Đai thơm, Bắc thơm... Lúa Nhật J.02 có thể cấy được cả 2 vụ, thời gian sinh trưởng ngắn, cây thấp, thân cứng nên chống chịu đổ, sinh trưởng khỏe, sức chống chịu sâu bệnh và chịu rét tốt, chăm sóc đúng

quy trình kỹ thuật cho năng suất trung bình 2,2 - 2,5 tạ/sào, gạo có chất lượng ngon, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Chăm sóc đúng theo đề án sản xuất, tôi tin chắc toàn bộ diện tích lúa Nhật của xã sẽ cho mùa vàng.

Năm 2017, diện tích canh tác lúa của An Khê là 344,3ha, năng suất lúa cả năm đạt 121 tạ/ha, tăng 3,16 tạ/ha so với năm 2016. Tuy vậy, năng suất lúa cả năm chưa đạt chỉ tiêu đề ra do việc thay thế, bổ sung một số giống lúa có chất lượng cao và sản xuất lúa hàng hóa chưa được nhân dân tiếp thu rộng rãi. Đồng đất canh tác còn xuất hiện tình trạng manh mún, thiếu lao động trong nông nghiệp, chi phí sản xuất lớn, giá nông sản không ổn định, ảnh hưởng đến thu nhập dẫn tới tâm lý nông dân không an tâm sản xuất và xuất hiện tư tưởng bỏ ruộng.

Mô hình sản xuất tập trung giống lúa tẻ Nhật nhằm từng bước tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp sạch chuyên canh hàng

hóa, phù hợp với thị trường trong và ngoài nước, tăng giá trị và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Thuận tiện cho việc tổ chức các khâu sản xuất, công tác dịch vụ của HTX DVNN và hợp tác xã sản phẩm, tương trợ giúp đỡ nhau trong quá trình sản xuất. Để bảo đảm thắng lợi, HTX DVNN đã tổ chức cung ứng giống lúa, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình sản xuất, bảo vệ thực vật, tổ chức dịch vụ thu hoạch bằng cơ giới tập trung, ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ An Bình (Hưng Yên) bao tiêu 100% sản phẩm lúa tươi sau khi thu hoạch với giá 6.500 đồng/kg. Hơn 6ha lúa tẻ Nhật J.02 được nông dân đồng loạt gieo mạ từ ngày 4/2, tổ chức cấy tập trung khi mạ đạt 2,5 - 3 lá, đến nay, toàn bộ diện tích đang sinh trưởng và phát triển tốt, nông dân tập trung bón thúc cho lúa đẻ nhánh rõ kết hợp phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Trước những đột phá trong sản xuất tại An Khê,

lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã nhiều lần trực tiếp xuống cơ sở tham quan các mô hình sản xuất, lắng nghe và trao đổi những tâm tư, nguyện vọng của bà con nông dân. Ông Nguyễn Văn Điều, Bí thư Huyện ủy cho biết: Huyện ủy Quỳnh Phụ đánh giá cao mô hình sản xuất tập trung lúa tẻ Nhật

của xã An Khê bởi có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã cùng sự vào cuộc của các đoàn thể, có sự hỗ trợ, hợp tác giữa các hộ nông dân. Mô hình đã có sự chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất ở cơ sở, áp dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp, đặc biệt kịp thời

khắc phục tình trạng nông dân có tư tưởng bỏ ruộng. Chúng tôi đã đề nghị lãnh đạo địa phương cùng các đoàn thể làm tốt công tác chỉ đạo, cung ứng các khâu dịch vụ..., bảo đảm thắng lợi làm tiền đề, nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

TRỊNH CƯỜNG



Nông dân thôn Lộng Khê 4, xã An Khê chăm sóc lúa tẻ Nhật.